

๒.๕ การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา และประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ ไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบ ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๑ ดำเนินการดังนี้

๑. การสำรวจ คัดกรอง วัดระดับ ติดตามและประเมินผล ตามหลักทฤษฎีรายบุคคล โดยแอปพลิเคชัน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีระบบฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
๒. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่มีรูปแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทฤษฎีที่หลากหลายที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒ ได้จัดทำโครงการวัดและประเมินผลทุกระดับ เพื่อรองรับ การจัดทำระบบการวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ ไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบประหยัด เวลาและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีกิจกรรมในการรองรับ ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑. จัดทำคำสั่งในการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้นักเรียนในสังกัดที่มีความจำนงสมัครใจสอบได้สอบทุกคน

กิจกรรมที่ ๒. การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการในการดำเนินการสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้นักเรียนในสังกัดที่มีความจำนงสมัครใจสอบได้สอบทุกคน

กิจกรรมที่ ๓ การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการในการดำเนินการวัดคุณภาพผู้เรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้นักเรียนในสังกัดที่มีความจำนงสมัครใจสอบได้สอบทุกคน

กิจกรรมที่ ๔ การเตรียมความพร้อมการสอบ PISA

กิจกรรมที่ ๕ การดำเนินการสอบนานาชาติ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยโสธร มีการดำเนินการประเมินคัดกรองนักเรียนที่เข้ามารับบริการ ก่อนส่งเข้าสู่ห้องเรียนตามพัฒนาการและประเภทความพิการที่เหมาะสม

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยโสธร ทั้ง ๙ แห่ง ทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาเทียบระดับการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าใกล้บริการทางการศึกษายิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลาเทียบระดับ ๖ เดือน ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเทียบระดับการศึกษา ต้องมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชัยโสธร มีสถานประกอบการรับรองการทำงาน ๑ ปี และในการเทียบระดับการศึกษาผลการเรียนจะเป็นผ่านและไม่ผ่าน ไม่มีผลคะแนนเฉลี่ย GPA/PR สามารถใช้สมัครเรียนเทียบเท่ากับวุฒิมัธยมศึกษาในระบบได้